



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต

เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา ไปแล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผลปรากฏ ดังนี้ ผู้ที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)	ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวมุกกิตา ศรีธรร	ผ่าน	ผ่าน	สอบผ่านเกณฑ์การสรรหาที่จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๐๐๒	นางสาวดวงกมล ไม้เรียง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	สอบไม่ผ่านเกณฑ์การสรรหาที่จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๐๐๓	นางสาวณัฐธิดา อินทร์พุ่ม	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	สอบไม่ผ่านเกณฑ์การสรรหาที่จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๐๐๔	นางสาวณัฐฐานเนตร ทองหรบ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	สอบไม่ผ่านเกณฑ์การสรรหาที่จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๐๐๗	นางสาวธิปสิญากร เพชรเชนทร์	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	สอบไม่ผ่านเกณฑ์การสรรหาที่จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๐๐๙	นางจุฑามาส นนทฤทธิ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	สอบไม่ผ่านเกณฑ์การสรรหาที่จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๐๑๐	นางสาวเกียรติมณฑา นุภักดิ์	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	สอบไม่ผ่านเกณฑ์การสรรหาที่จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อที่สอบผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรร (ต้องได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐) ของการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายถาวรณ จิตสุข)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕